

'น้ำตาล' มิสยูนิเวิร์สฯ ขึ้น คนรุ่มเซลฟี-เม็นตราฆ่าเตี้ยไป



"น้ำตาล" ชลิตา ส่วนเสน่ห์ มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2016 นำทีมเพื่อนสาวงามรองอันดับต่างๆ มาเยี่ยมชมและขอบคุณกอง บก.สยามดารา เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 59

u.6

'น้ำตาล'

(ต่อจากหน้า 1)

หลังจากได้ครองมงกุฎ "น้ำตาล" ชลิตา ส่วนเสน่ห์ มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2016 ได้เดินทางมาเยี่ยมเพื่อนสาวงามอย่าง "เทียน" อัจฉริ บัวเขียว รองอันดับ 1 "มันท์" ลพวิฑูริดา คงกระพันธ์ รองอันดับ 2 "ไข่มุก" ศรณศรฎฐ์ วิทยาเรืองสุข และ "ตุ๊กตา" ณัฐรินทร์ บุญศิริ รองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2016 เดินทางมาขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์การประกวดเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ผ่านมา "น้องน้ำตาล" และเพื่อนสาวงามรองอันดับต่างๆ ได้เดินทางมาขอบคุณ กองบก.สยามดารา ที่ตี๊ก บมจ. สยามสปอร์ตฯ พร้อมกับเปิดเผยว่า เวลานี้หายตื่นตื่นแล้ว แต่ยอมรับว่าใช้เวลาไปไหนมีคนทักทายและขอถ่ายรูปด้วยเป็นจำนวนมาก แตกต่างจากเมื่อก่อนยังไม่ได้ตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2016

"ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ จากที่ไม่มีใครรู้จัก ไปไหนไม่ได้รับความสนใจ พอได้ตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2016 แล้ว ไปไหนมีแต่คนเข้ามาทักทาย ซี้ๆ กันนี่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ยอมรับว่าเงินนะค่ะ ที่มีคนมาขอถ่ายรูปด้วยเป็นจำนวนมาก เข้ามาแสดงความยินดีกับหนู ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความรักความเมตตา น้ำตาลคะ อย่างที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ขึ้นป้ายแสดงความยินดี และที่โรงเรียนพุลเจริญวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของตาลก็อยากให้ไปร่วมเปิดอาคารหลัง

ใหม่ ก็ดีใจคะ"

ทั้งนี้ภายหลังจากได้ครองมงกุฎ "น้องน้ำตาล" ต้องเจอกับกระแสตราฆ่าจากตึงนางงามไม่น้อย โดยเฉพาะที่กำลังเฝ้าท่ามอยค่อนข้างหนักว่าเธอเตี้ยเกินไปไม่เหมาะสมกับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้เก็บมาคิดมากแต่อย่างใด ขอทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่ที่สุด

"ก็มีการแสบบ้างคะเรื่องส่วนสูง ตาลสูง 171 ซม. เขาก็ว่าสูงไม่พอ ก็ได้รู้สึกอะไรนะคะ คน 100 คน ให้ชอบเราทุกคนไม่ได้หรอกคะ คณะกรรมการเลือกเรามาแล้ว เชื่อว่าท่านเห็นว่าหนูมีศักยภาพ ที่จะพัฒนาต่อไปได้ ขอทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดคะ"

อย่างไรก็ตามเจ้าของมงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 ยอมรับว่า นอกจากออกเป็นนักวิทยาศาสตร์ ตามสาขาวิชาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปี 3 จุฬาลงกรณ์ ม.มหาสารคาม แล้ว ยังมีความฝันอยากเป็นดารา ออกมาทำงานในวงการบันเทิงด้วย โดยมี "ใหม่-ดาวิกา" เป็นซูเปอร์สตาร์ไอดอล

"เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่อะไรจะว่าเราเหมาะสมหรือไม่อย่างไร แต่ถ้าได้รับโอกาสก็พร้อมจะพิสูจน์ตัวเองคะ ชอบ "พี่ใหม่-ดาวิกา" เขาเป็นผู้หญิงที่สวย มีเสน่ห์ แต่เบื้องตันตอนนี้ ขอเตรียมตัวทำหน้าที่ตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสยูนิเวิร์สให้เต็มที่ที่สุดก่อนคะ" น้องน้ำตาลกล่าว